
 รายงานการประชมุสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั ครัง้ที๑่  ประจ าปี ๒๕๕๗  วันท่ี  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗                           
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี
 

-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายทิวา กุฏอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๗. นายนพดล ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล   

๘.นายนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๙. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐.นายไพโรจน์ อภินิเวศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๑. นายแฟง สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๒. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายวีระพงษ์ เจริญสุข   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๖. นายสากล เพชรมีศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๗. นายส าเริง ไพฑูรย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายสุวธัชัย ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๐. นายหัสชัย เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๒๑ นายอภิรักษ์ พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๒. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
  
 ๑. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๓. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล 
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รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร 
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี  
 ๕. นายทรงยศ ยอดดนตรี   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 ๑. นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๒. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายยุทธวีร์ ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางสุภาพร บุญจริง   ปลัดเทศบาล 
๒. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา  
๒. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
๓. นายกรภัทร์  เริ่มสุกรี     ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นายดิษฐากร ส่งแสง   ผอ.กองคลัง 
๕. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด  รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๖.ว่าที ่ร.ต. ชัยณรงค์ สุทธิสวา่ง            ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๗.นางสุติมา แสวงผล   (แทน) ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
๘.นางสาวสิริมา งามศุภกร   (แทน)ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๑ 
๙.นายนิวัฒน์ กู้เขียว   (แทน)ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓ 
๑๐.นางสุรัชฎา ชูเลขา            (แทน)ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑.นายรณชัย เรืองรักษ์   (แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒.นายชาตรี บัวหยู ่   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ  
๑๓. นางเบญญาภา มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  
๑๔.นายสุเทพ เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๔. นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 

 ๑. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญ 
๓.นางรสริน อยู่อ าไพ    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๔.นางสาวจีรศิริ มีลาภ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  

 ๕.นางพิมพ์วิมล จิตสงค์   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
 ๖.นางสาวจินตนา มณฑารพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
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 ๗.นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์            นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
๘.นายไวพจน์ เพ็ชรศรี     เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 ๙..นายคุณาธิป บุญเรืองขาว   เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์  
 ๑๐.นางสัจจา หอมจันทร์    นักวิชาการคลัง 
 ๑๑.นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 ๑๒..นางสาวเรณู นิยะกิจ    เจ้าพนักงานธุรการ  
 ๑๓. นางสาวจุฑาทพิย์  เครือทอง   เจ้าพนักงานธุรการ 
 ๑๔.นางสาวศศิธร เตี่ยมังกรพันธุ์   บุคลากร  
 ๑๕.นางวันเพ็ญ ราบบ าเพิง   บุคลากร  
 ๑๖.นางสาวสิริพิมล ขุมทอง   บุคลากร  
 ๑๗.สต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๘.นางสาวชฎาพร นันทเกษตร   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๑๙.นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๑.นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๒.นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๓.นางสาวปริชญา ไทยสม   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๔.นางฟารีดา ตะปินา    พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๕.นายวิษณุ ศรีวิเศษ    พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๖.นายธนรักษ์ เจริญจิตร์   สื่อมวลชน 
 ๒๗.นายอัครพล บุตรพรหม   นักศึกษา 
 ๒๘.นางสาวนริสา ทองจันทร์   นักศึกษา 
   

 

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.   

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎรธ์านีและสมาชกิสภาเทศบาลนคร             
สุราษฎร์ธานีที่เคารพ บัดนี้สมาชิกฯครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อเพ่ือนสมาชิกฯ นายกฯมาครบแล้วผม ขอเปิดการ
ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านเลขาฯได้ประกาศให้เพ่ือนสมาชิกฯได้รับทราบครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎรธานี  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ 
         ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
  ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่งวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๕ วัน  
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เพ่ือให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้เห็นชอบ ดังนี้ 
 
  ๑.เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับที่  ๑ ประจ าปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๕๗ (ในวาระที่๑) (กองวิชาการและ
แผนงาน) 
  ๒.เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) 
  ๓.เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๔.เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๕.เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันรายการปรับปรุง
ราวบันไดอาคารเรียนโรงเรียนเทศ ๓ (ตลาดล่าง) (ส านักการศึกษา) 
  ๖.เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายรายการซ่อมแซมอาคารของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักการศึกษา) 
  ๗.เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(ส านักการศึกษา) 
                ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  การเปิดประชุม
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การบริหารกิจการ
เทศบาล จึงต้องอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบ 
ข้อ ๒๒ และข้อ ๓๖ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔            
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่งวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน   
๑๕ วัน 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                                                         

                         วงศศิริ  พรหมชนะ 
                          (นายวงศศิริ  พรหมชนะ) 

                                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติการแทน 
                                                ผู้ว่าราชการจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

หนังสือจากกิจการสภา ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๔๑ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ 
 ประจ าปี ๒๕๕๗ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๒๗  ลงวันที่ ๑๒   
 กันยายน  ๒๕๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม     จ านวน    ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
  ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และส าเนารายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ประจ าปี   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘  สงิหาคม ๒๕๕๗ จ านวน    ๒    ชุด 
   ๔.  ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จ านวน     ๑    ญัตติ  

  ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 

   ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ก าหนดนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗   ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                                       

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๗  ในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 
  
       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                                                ประเสริฐ  ทับทิมทอง 
                                                            (นายประเสริฐ  ทับทิมทอง) 
                        ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 

 ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ๑. ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  น าโดยคุณทิวา กุฏอินทร์ครับ              
ได้น าทีมเรือยาวไปท าการแข่งขันที่จังหวัดชุมพรนะครับ และได้รางวัลรองชนะเลิศ
มานะครับ ก็จะมอบกับท่านนายกฯไว้เป็นเกียรตินะครับ ไปแข่งขันในวันส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของเรานะครับ การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง    



๖ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ชิงถ้วยพระราชทาน ณ จังหวัดชุมพรนะครับ ขอเชิญนะครับ คุณทิวาและ
นายกเทศมนตรี รับถ้วยพระราชทานฯ ซึ่ งทางคุณทิวาจะได้มอบให้ครับ                 
ขอเชิญครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทั้งคุณทิวาและท่านนายกเทศมนตรีที่ร่วมกัน
ท างานนะครับ  
 ๒. ท่านนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ๔ คน ครบตาม
จ านวน  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เราก็มีความยินดี
ด้วยที่จะช่วยกันท างานให้เทศบาลฯต่อไป เพราะพวกเราก็ไม่ได้คิดที่จะแยกหรือ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรืออะไรกันนะครับ เราท างานด้วยความรักความสามัคคี                
ไม่ว่าข้าราชการทุกท่านหรือเพ่ือนสมาชิกฯทุกคนหรือผู้บริหารทุกฝ่ายนะครับ 
จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับ ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะท างานให้เสร็จสิ้นไปเพียง
ฝ่ายเดียว ไม่สามารถด าเนินการได้ ก็เพราะเราต้องการที่จะให้เทศบาลฯของเรานี้
ได้รับความก้าวหน้าและได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ถ้าเพ่ือนมาเที่ยวที่เทศบาลฯของ
เราสักครั้งหนึ่ง ก็ให้เขาติดใจว่าให้เขาได้กลับมาเยือนใหม่อีกครั้ง นี้ก็ได้แต่งตั้ง
มาแล้วทั้ง ๔ ท่าน ๒ คนเดิมก็คงจะเป็นคนเก่านะครับ อีกท่านไม่มา วันนี้ก็มา ๓                    
ท่านคุณเอกพจน์ก็เคยท างานร่วมกันมาแล้ว เคยอยู่ด้วยกัน ที่ตั้งมาใหม่ก็มี             
คุณสุฟ้าง แซ่หว่อง กับคุณทรงยศ ยอดดนตรี ยินดีนะครับที่จะร่วมงานด้วยกัน     
ถ้าหากว่าท่านรองนายกฯ คุณสุฟ้างจะพูดคุยกับเพ่ือนสมาชิกฯ ท าความเข้าใจกัน
สักหน่อย ก็ขอเชิญทุกท่านครับ ทั้ ง ๔ ท่าน วันนี้ขาดอยู่ท่านหนึ่ งยังไม่มา                  
ทั้ง ๓ ท่านก็พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกฯจนถึงท่านนายกฯ สักหน่อย ขอเชิญครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ             
ผู้ทรงเกียรตินะครับ ต้องขอบคุณและคงไม่ต้องแนะน าตัวเพ่ือนสมาชิกฯนะครับ            
ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้ความ
ร่วมมือในการท างานอย่างดีครับ ก็ยินดีครับที่ได้กลับมาท างานร่วมกันกับพวกท่าน
อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับ คุณสุฟ้างจะคุยกับเพ่ือนสมาชิกฯนิดหนึ่งก็ได้ เพราะเรา
เคยอยู่ร่วมกันท างานร่วมกันมาหลายสมัยแล้ว ขอเชิญครับ 

นำยสุฟ้ำง แซ่หว่อง 
รองนำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านธีระกิจ หวังมุทิตากุล และคณะผู้บริหารทุกท่านครับ วันนี้            
ขอมาแสดงความรู้สึกนะครับ ที่ ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนคร                  
สุราษฎร์ธานี ได้ให้เข้ามาร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ในนามของเทศบาลนคร                    
สุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ และวันนี้ผมก็ได้มาร่วมกับทุก ๆ ท่านที่จะมาบริหารองค์กร
ท้องถิ่นของเรานะครับ มาช่วยกันท าช่วยกันคิด และคิดว่าทุกท่านก็จะให้ความ
ร่วมมือ และเราคงที่จะได้มาปรึกษากัน เพ่ืองานท้องถิ่นของเราและชื่อเสียงของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารจัดการท้องถิ่นของเรานั้นเกี่ยวโยงถึงอนาคตของ
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

บ้านเมืองและของลูกหลานด้วย สิ่งต่าง ๆ ผมมายังจุดนี้ ก็ได้รับเกียรติจากท่าน
นายกฯให้มาร่วมบริหาร ซึ่งบอกตรง ๆ ว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะได้มาร่วมตรงนี้ ในห้อง
ประชุมอันทรงเกียรตินี้ผมก็เคยอยู่มา ก็อยากให้มีการพัฒนาไปข้างหน้า มีสิ่งต่าง ๆ 
หรือถ้ามีอะไรจะเสนอแนะ หรือแนะน าให้ผมท าอะไรบ้างก็มาช่วยกันปรึกษาติติง
กันได้ เราก็คงจะอยู่กันอย่างพ่ีอย่างน้อง เพ่ือที่จะท างานการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ให้ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อชื่อเสียงของท้องถิ่นของเราต่อไป และเพ่ือเกียรติของฝ่ายสภา 
และของเจ้าหน้าที่ที่บริหารจัดการทุก ๆ ฝ่าย ผมก็ขอขอบคุณครับท่านประธาน          
ที่ให้โอกาสมาพูดคุยตรงนี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทรงยศครับ 

นำยทรงยศ ยอดดนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ท่านประธานฯที่เคารพ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ผมทรงยศ ยอดดนตรี 
รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ท่านนายกฯได้ให้เกียรติจากที่ปรึกษานายกฯ
นะครับ มาท างานในต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี และก็หวังว่าในโอกาสต่อไปคงได้
ร่วมท างานกับทุกท่าน เพ่ือพ่ีน้องชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไปครับ               
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่ านนายกฯก็ได้คุยหารือกับ เพ่ือนสมาชิกฯทุกท่านนะครับ                
และก็ยินดีด้วยนะครับ ต่อไปก็คงจะหมดแล้วนะครับ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ                 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ นะครับ 

  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
เมือ่วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร  
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที ่  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ต่อไประเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗   
เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร          
สุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๗   
 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ รับรองรายงานจ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
 1. รับรองรายงานการประชุมการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๗ มีผู้ใดที่ขอแก้ไขรายงานประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๓ ครั้ งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๔ -๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗                 
ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯครับ              
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมฯ ฉบับนี้ กรุณายกมือครับ 



๘ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗               
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗   
 มีผู้ ใดที่ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี        
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗  ขอเชิญครับ ขอเชิญนายทิวา กุฎอินทร์ครับ 

นายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯในหน้า 
๓๑ บรรทัดที่ ๙ นับจากด้านล่าง ข้อความเดิมคือ ไม่ก่ีปี ขอแก้ไขเป็น ไม่ถึงปี ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล 

 มีผู้ใดขอแก้ไขอีกไหมครับ ขอเชิญคุณจรวย คงท่าเรือ ครับ 

นายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกเทศบาล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผม นายจรวย                 
คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ
ในหน้ า ๓๒  บรรทั ดที่  ๙  นั บจากด้ านบน ข้อความ เดิ มคื อ  ซอยป้ าปุ้ น                       
ขอแก้ไขเป็น ซอยป้าพิน ครับ 

นายประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล 

 ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุมสภาฯครับ 
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมฯฉบับนี้ กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๗               
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๗ เม่ือวันที่  ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗              
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ และรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร            
สุรำษฎร์ธำนี สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๘ 
สิงหำคม ๒๕๕๗  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

   ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่ เคารพ ตามที่
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจ่ ายเป็นค่าปรับปรุงผิ วจราจรถนนแบบ Hot in–Place 
Recycling และซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน       



๙ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

๙ โครงการ  เมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.      
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่  
 ๑. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนดอนนก 
 ๒. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนบ้านดอน 
 ๓. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนราษฎร์อุทิศ 
 ๔. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนชนเกษม 
 ๕. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนตลาดใหม่ 
 ๖. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนหน้าเมือง 
 ๗. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนตลาดล่าง 
 ๘. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in – Place Recycling 
ถนนต้นโพธิ์ 
 ๙. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตถนนฝั่งในบาง แยกบ้านบางหลา 

 ซึ่งโครงการดังกล่าวทั้ง ๙ โครงการ  ส านักตรวจสอบพิเศษ ภาค ๑๓     
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นว่าควรด าเนินการจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี มาตั้งก่อนเป็นล าดับแรก 

 ฉะนั้นเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลหรือเงินอ่ืนใดของ
เทศบาลฯ  เป็นไปโดยประหยัดก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยไม่
กระทบต่อความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินในอนาคตและเสถียรภาพของฐานะการ
คลังของเทศบาลฯ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวินัยการเงิน การคลัง ของเทศบาลฯ 
ด้วย จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ฝ่ายบริหารก็ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบแล้วนะครับในเรื่องของ
ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 

   



๑๐ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗         
(ในวำระท่ี ๑) (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗         
(ในวาระที่ ๑) (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง
ระเบียบนะครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 ขอน าเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ นะครับ ซึ่งจะมี
ข้อที่เกี่ยวข้องในบางประเด็นที่จะน าเสนอให้คณะท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ
ทราบนะครับ ข้อ ๔๕ ครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้" 
ข้อ ๔๕ วรรค ๓ นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น" ข้อ ๔๗ นะครับ "ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง 
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์            
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว" ข้อ ๔๗ วรรค ๒ "เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็
ได้" ข้อ ๔๘ นะครับ "ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒           
แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น  กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้แจ้งนายอ าเภอทราบ ทั้งนี้  ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่      
สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ" ข้อ ๔๘ วรรค ๒ นะครับ "ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ" ข้อ ๔๘ 
วรรค ๓ นะครับ "ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
หาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นน าเข้าพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่
สามตามล าดับ " ข้อ ๔๙ นะครับ  "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติ          
รั บ ห ลั ก ก ารแล้ ว  ถ้ าจ ะต้ อ งส่ ง ให้ ค ณ ะก รรม การแป รญั ต ติ พิ จ ารณ า                              
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา



๑๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย" ข้อ ๔๙ วรรค ๒ นะครับ "ภายในระยะเวลาเสนอ    
ค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ" อีกขอ้ผนวกท้ายก็คือกรณีที่ร่างข้อบัญญัติลงมติ
ไม่รับหลักการ คือข้อ ๕๓ นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้
ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตาม
ความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน " ข้อ ๕๓ วรรค ๒ นะครับ "ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มี
หลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก 
เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป " ครับ 
ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตติในสภาฯนะครับ ตามประกาศสภาเทศบาล               
นครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครับ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ             
แปรญัตติร่างเทศบัญญัตินะครับ ประกอบด้วย  
 ๑. นายแฟง สุวรรณบุตร  
 ๒. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย  
 ๓. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา 
 ๔. นายรักพงษ ์แซ่ตัง้ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านระเบียบในการพิจารณางบประมาณให้
เพ่ือนสมาชิกฯได้รับทราบแล้วนะครับ  ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องญัตติขอรับ        
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗ (ในวาระท่ี ๑) นะครับ ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ตามท่ีสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปแล้ว  นั้น 
 ปรากฏว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมขึ้น ประกอบกับเทศบาล มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากประเภทหมวดรายรับ   
ต่าง ๆ ซึ่งผลรวมสุทธิแล้วมีรายรับจริงเกินกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๔๓,๖๐๐,๐๐๐  บาท   ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น   
๔๓,๑๙๗,๐๐๐  บาท   ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้  
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
          ประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ 
                            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
                                         หลักกำร 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      ตั้งไว้  ๔๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดได้ดังนี้  
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
 แผนงานเคหะและชุมชน     จ านวน ๔๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง     จ ำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บำท 
                                 เหตุผล 
 เนื่ องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่พอแก่การใช้จ่ ายหรือมี       
ความจ าเป็นที่ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ประกอบกับมีรายรับเกินกว่าที่ได้ประมาณการ
รายรับทั้ งสิ้น  จึงเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบใน                 
ร่างเทศบัญญัติ ฯ ต่อไป 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมบ้างครับ 
กรุณายกมือขึ้น เชิญคุณส าเริง ไพฑูรย์ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพครับ ผมนายส าเริง ไพฑูรย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานฯครับ ถ้ามาดูในข้อมูลประกอบ
ร่างเทศบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปี ๒๕๕๗ ถ้าดูประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการหน้าที่ ๒ นะครับ ผมอยากเรียนถามท่านประธานฯในส่วนนี้นิดหนึ่งครับ 
งานปรับปรุงผิวทางที่ว่าเป็น Hot In-Place Recycling นะครับ ค่า Factor F  
งานทางฯนะครับ กับงานท าฝาท่อใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ไม่อยากจะให้
ท านะครับ ขอเรียนถามนิดหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญนะครับฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯก็มีข้อสงสัยอยู่บ้างเป็น
บางส่วนนะครับ ว่างานทาง ค่า Factor F ที่ท าถนนกับท าฝาท่อใช้ตัวเดียวกันหรือ
เปล่านะครับ ขอเชิญนะครับท่านนายกฯหรือใครชี้แจงก็ขอเชิญเลยครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตร ี

 เรียนท่านประธานฯครับ ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ท่านนายกฯก็ขอให้ได้ท าความเข้าใจกับเรื่อง Factor F             
ให้เพ่ือนสมาชิกฯพอที่จะหายข้อสงสัยได้ ก็ขอเชิญนะครับ 
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นำยสุเทพ เจียมทิพย์ 
ผอ.สว่นกำรโยธำ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่านนะครับ ในส่วนของงานทางนะครับ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วครับ 
ไม่เกินนี้นะครับ ส่วน Factor F ครับ ถ้าราคาไม่เกิน ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐บาทครับ                   
ราคา Factor F มีเปรียบเทียบอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ   

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯ ราคานี้นะครับ เกิน ๕ ล้านหรือไม่เกินนะ
ครับ ไม่ใช่เอาราคาเปรียบเทียบ งานทางผมอยากเรียนถามท่านประธานฯอย่างนี้
ครับ ว่างานทางหรืองานถนน กับงานท่อเป็นงานประเภทเดียวกันหรือเปล่าครับ 
ถ้าเป็นงานประเภทเดียวกันใช้ Factor F ตัวเดียวกันได้ครับ แต่ถ้าเป็นคนละตัวกัน
คงจะใช้ไม่ได้ คือจะมีงานอาคาร งานรั้ว งานท่อเหลี่ยม นั้นคืองานอาคาร มันมีอยู่ 
๔ ประเภทครับในเทศบัญญัติ ไม่ใช่อยู่ที่วงเงินการตั้ง Factor F ขอเรียนท่าน
ประธานฯอย่างนี้ครับ ผมขอค าชี้แจงที่ชัดเจนนิดหนึ่งครับท่านประธานฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญชี้แจงได้เลยครับ 

นำยสุเทพ เจียมทิพย์ 
ผอ.ส่วนกำรโยธำ 

 กราบเรียนท่านประธานฯครับ งานทางใช้  Factor F คนละตัวกับ                 
งานท่อเหลี่ยม งานสะพานและงานอาคารนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญคุณส าเริงครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ถ้างานบ่อพักเป็นงานท่อเหลี่ยม Factor F ตัวนี้ก็ผิด
นะครับ ถ้างานทางแยกกับงานท่อ งานท่อเหลี่ยมคืองานอาคาร อาคารคือรั้ว ท่อ
เหลี่ยมสะพานคืองานอาคาร แต่งานทางกับงานท่อเป็นคนละตัวกัน แล้ว Factor F 
ตัวเดียวกันจะผิดหรือเปล่าครับ ผมไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ แต่ถ้าถามผมผมว่าผิด  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ยืนยันให้ชัดเจนนะครับว่างานทางกับงานท่อเหลี่ยมใช้ Factor F ตัว
เดียวกันจะเป็นอย่างไร ขอเชิญครับ  

นำยสุเทพ เจียมทิพย์ 
ผอ.ส่วนกำรโยธำ 

 ผมขอเวลาสักครู่ครับ ประสานงานกับผู้ประมาณการก่อนครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางฝ่ายเพ่ือนสมาชิกฯขอเวลาพัก ๕ นาทีให้เจ้าหน้าที่ได้หาเอกสารให้
เพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจกันนะครับ ขอเชิญนะครับ 

 - พัก ๕ นำที - 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับ คุยท าความเข้าใจกันก่อนก็ได้นะครับ เอาให้ถูกต้องอย่างเดียว
ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ขอเชิญเลยนะครับ ขอเชิญนะครับให้ส านักการช่างได้ชี้แจง           
ขอเชิญครับ 
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นำยสุเทพ เจียมทิพย์ 
ผอ.ส่วนกำรโยธำ 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯครับ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
เมื่อสักครู่ได้คุยกับผู้ประมาณการนะครับ ได้รับค าชี้แจงว่า ได้คิดเป็นประเภท
เดียวกับงานทางนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณส าเริงครับ ทางส านักการช่างได้ชี้แจงแล้วนะครับว่าคิดงาน
ประเภทเดียวกับงานทาง Factor F จะมีความขัดข้องอย่างไรก็ขอเชิญครับ 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ในเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องคือ ผอ. ส่วนฯได้ยืนยันว่าใช้ตัว
เดียวกับงานทาง Factor F งานท่อนะครับ ผมก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้นะครับ แต่ถ้า
อย่างไรฝากท่านไปดูรายละเอียดนิดหนึ่ง จะได้มีความถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อน
อีกต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะสงสัยซักถามอีกบ้างไหมครับ หน้าที่ ๔ มีไหมครับ ถ้าไม่มี
ไปหน้าที่ ๕ นะครับ รายจ่ายและงบรายจ่ายของเทศบาลฯ ก็แจงให้เพ่ือนสมาชิกฯ 
รายละเอียดก็คงจะอยู่ในมือท่านแล้วนะครับ ท่านจะซักถามอย่างไรก็ขอเชิญได้
ครับ ถ้าไม่มีก็ขอเปลี่ยนไปหน้าที่ ๖ เลยนะครับ หน้าที่ ๖ คงไม่มีอะไรสอบถาม
ครับ ถ้าไม่มีไปหน้าที่ ๗ เลยนะครับ รายงานรายละเอียดประมาณราคา รายรับ
งบประมาณและรายจ่ายทั่วไปเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ นะครับ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
หน้า ๑/๓ นะครับ ถ้าไม่มีก็หน้า ๒/๓ เพ่ือนสมาชิกฯจะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้า
ไม่มีก็ไปหน้า ๑/๒ รายงานการประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ เพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีก็หน้าต่อไปเลยนะครับ หน้า ๒/๒ 
ต่อเนื่องกันมา ก็ไปต่อที่ ๑/๑ นะครับ รายงานรายละเอียด ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ถ้าท่านผู้ใดจะสอบถาม         
ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีคงจะหมดแล้วนะครับ เพราะว่าหน้า ๒/๒ เป็นการต่อเนื่อง
มานะครับ ขอเชิญคุณส าเริงครับ  

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณท่านประธานฯครับ ผมมาดูงบประมาณเพ่ิมเติมนะครับ              
ที่มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๓ ล้านกว่าบาทนะครับ ที่มาท า Hot In-Place Recycling 
ตัวนี้นะครับ ราคาแต่ละโครงการผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราผ่านเทศบัญญัติตัวนี้ 
ผ่านหลักการรับวาระที่ ๑ ไปแล้ว เราจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากเทศ
บัญญัติผ่านไปแล้วเราจะด าเนินการได้หรือเปล่า เพราะตอนนี้มีค าสั่งแปลก ๆ จาก
ส่วนกลางลงมา ราคาส่วนนี้ ไม่ทราบว่าท่านหารือไปทางจังหวัดแล้วหรือยัง 
คณะกรรมการราคากลางแล้ว ๆ มาเรามีผลในส่วนนี้ เยอะ ในการพัฒนาของ
เทศบาลเรานะครับ บางตัวเราประกาศประมูลไปแล้ว พรุ่งนี้จะกด E-Auction กัน
แล้ว หนังสือระงับมา ราคากลางไม่ถูกต้อง ผมว่าถ้าเราได้หารือไปทางจังหวัดแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังในค าสั่งตัวนั้นนะครับ ตามที่หนังสือส่งมาให้ แต่ผมก็ไม่ได้
เห็นหนังสือนะครับ ว่าถ้าวงเงินเกิน ๕ ล้านบาทต้องรายงานให้จังหวัดทราบ               
ขออนุมัติจังหวัด แต่ถ้าสภาฯแห่งนี้เห็นชอบไปแล้ว จังหวัดไม่เห็นชอบก็ตกไปอีก
ครับท่านประธานฯครับ ผมขอรายละเอียดและขอความชัดเจนในส่วนนี้หน่อยครับ 
ขอบคุณครับ  
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ขอเชิญเลยครับคุณรักพงษ์ครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯที่เคารพ ผมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมคนหนึ่งนะ
ครับที่เป็นห่วง เป็นห่วงเหมือนท่านส าเริงนะครับ ด้วยหลักการและรายละเอียด
ของงบประมาณ คือจริง ๆ แล้ววันนี้เป็นวันที่พวกเราสมาชิกสภาฯทั้งหมดจะต้อง
รับร่างในส่วนของงบประมาณที่เพ่ิมเติมเข้ามา ๔๐ กว่าล้านนี้นะครับ เพ่ือจะน า
โครงการ ๔ – ๖ โครงการไปรองรับ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องการท าถนนครับ 
ด้วยความเป็นห่วงว่าเมื่อรับร่างงบประมาณในส่วนตรงนี้แล้ว ตอนนี้ปัญหาที่เกิด
มากที่สุดเหมือนที่ท่านส าเริงพูดนะครับว่าปัญหาที่เกิดในเรื่องของราคาต่าง ๆ ใน
เรื่องของรายละเอียดที่เราก าหนดทั้งหมดนะครับ ที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับ แต่บาง
ตัวยึดหลักคนละตัวกันบ้างอะไรบ้าง ซึ่งประเด็นปัญหาตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่
หลังจากที่เรามีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ถ้าหากว่าเราผ่านงบประมาณซึ่งทั้งหมดนี้ 
๔๓,๑๙๗,๐๐๐ บาทไปแล้ว แล้วท าไม่ได้อีก เดี๋ยวก็ต้องตกเป็นเงินสะสมอีก              
ซึ่งหลาย ๆ ตัวไม่ว่าเงินสะสมที่เราได้จ่ายไปแล้ว ก็เป็นโครงการ โครงการถนน
เหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเงินสะสมที่ไม่สามารถจะด าเนินการได้ 
ถ้าหากว่าในงบประมาณเพ่ิมเติม ก็ถือว่าเป็นงบภายในปีนี้ที่สภาฯแห่งนี้จะรับรอง
ให้ แต่เป็นห่วงว่าถ้าหากผิดพลาดอีก เดี๋ยวท าไม่ได้อีก ถ้าหากว่าสภาฯรับร่างฯผ่าน
สภาฯไปแล้วนะครับ ยังไงก็ขอฝากท่านประธานฯผ่านถึงท่านนายกฯครับ 
โดยเฉพาะเรื่องที่ท่านส าเริงได้พูดไปถึง Factor F เหมือนกันนะครับ หากไม่ถูกต้อง
หรือต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนตรงนี้ ผมว่าก็ต้องเอาไปพิจารณาหลังจากท าเป็น          
เทศบัญญัติงบประมาณแล้วนะครับ ที่จะจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ในส่วนตรงนี้ก็ขอฝาก
ด้วยตรงนี้หลาย ๆ ขั้นตอน บางตัวเป็นประเด็นปัญหามาก เมื่อสภาแห่งนี้ได้ผ่านไป
แล้วก็ยังท าไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าหนักใจนะครับ ถ้าหากว่าเราจ่ายไม่ได้เลย ในเรื่อง
ของเงินสะสม ผมว่าตอนนี้ผู้ที่รับผิดชอบทุกท่านต้องขอฝากด้วย ตั้งแต่ท่านฝ่าย
ผู้บริหารจนถึงปลัด และทุกส่วนการงานนะครับว่า การที่เราจะจ่าย จะท าอย่างไร
ให้สภาแห่งนี้ มีโครงการตัวไหนที่มีประโยชน์กับประชาชนจริง ๆ ก็สามารถที่จะ
ผ่านงบประมาณตรงนี้ เป็นเงินสะสมที่ยังเหลืออยู่เยอะมาก ที่เราจะได้ใช้ประโยชน์
จากประชาชนจริง ๆ ยังไงก็ขอฝากท่านประธานฯ ขอฝากจริง ๆ เลยเพราะเวลา
เหลือ ๑ ปี ที่เราจะนั่งท างานกันอยู่ตรงนี้ ยังไงขอฝากว่าส่วนที่มีประโยชน์จริง ๆ 
และสามารถน าไปใช้จ่ายได้นะครับ ยังไงก็ขอฝากด้วยครับท่านประธานฯครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกฯก็ เป็นห่ วงครับ  ไม่ ใช่ ว่ าจะติ ติ งเรื่องอะไรครับ                   
เป็นห่วงว่าเทศบัญญัติงบประมาณนี้หากพิจารณาเสร็จ หากสภาฯนี้ผ่านให้ไป
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า งบโครงการที่เกิน ๕ ล้านบาทนั้น ทาง
เทศบาลฯได้ประสานหารือกับจังหวัดฯ หรือจังหวัดฯให้ค าตอบมาว่าอย่างไรบ้าง 
เพ่ือจะมีความชัดเจนในการด าเนินการต่อไป ด าเนินการถึงขั้นไหนขอเชิ ญ               
ท่านนายกฯนะครับ 



๑๖ 
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นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 กราบเรียนท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณท่าน
สมาชิกฯที่เป็นห่วงโครงการต่าง ๆ นะครับ ส่วนงบประมาณที่ผ่านไปก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะจากเหตุที่ คสช. มีค าสั่งมายังเทศบาล ถ้างบประมาณเกิน ๕ 
ล้านบาท ให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ผ่านมาเราก็ได้ประชุมกับทางจังหวัดฯ 
โดยทางผู้ตรวจทางท้องถิ่น ก็ได้ให้การโดยบอกว่า เมื่อก าหนดราคากลางเสร็จแล้ว 
ให้เราด าเนินการตามขั้นตอนไปได้เลย แต่บังเอิญเวลาประชุมอีกเรื่องหนึ่ง ค าสั่ง
ของผู้ว่าฯออกมาอีกเรื่องหนึ่ ง ดังนั้นทุกโครงการที่ เราส่งไปทั้งหมด ๕ – ๖ 
โครงการ ความจริงงบประมาณ ไม่ผิ ดพลาดเท่ า ไรครับ  แค่ ไม่ เข้ าใจกัน 
คณะกรรมการราคากลางต้องชี้แจงให้คณะกรรมการที่ท่านผู้ว่าฯได้แต่งตั้งขึ้นมา 
ดังนั้นเราต้องยกเลิกในบางเรื่องที่เรายังไม่ได้ประมูลไป หลังจากนี้ งบประมาณทุก
งบประมาณ เราตั้งคณะกรรมการราคากลางเสร็จ เราก็จะส่งให้คณะกรรมการของ
จังหวัดฯพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเราจึงเปิดเรื่องฯ คงจะด าเนินการต่อไปอย่าง
นั้นนะครับ ส่วนเรื่องที่ท่าน ส.ท. ส าเริงเป็นห่วง มีอยู่บางส่วนแล้วที่เราได้ปรึกษา
คณะกรรมการราคากลางของจังหวัดฯแล้วครับ ก็คงจะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ            
ได้ด าเนินการปรึกษาเบื้องต้นไปแล้ว เพราะว่าเรามีข้อตกลงกับคณะกรรมการฯ 
เพราะเรามีช่างของเราเป็นคณะกรรมการฯอยู่ด้วยนะครับ เราก็อาศัยช่างของเรา
ไปเดินเรื่องก่อนที่เราจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯพิจารณา เราให้พิจารณาก่อน
เบื้องต้นว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกนะครับ ก็เป็นการตีความกฎหมายคนละฉบับ เราใช้
กฎหมายของเทศบาลฯ เขาใช้กฎหมายของโยธาฯ และแขวงการทางฯ ซึ่งเป็นคน
ละตัว แต่เราพร้อมอธิบายให้เข้าใจ แต่ท าให้งานเราล่าช้าไปบางส่วน แต่เร็ว ๆ นี้คง
จะได้เลยครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางท่านนายกฯได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกฯแล้วนะครับ           
ว่าการท างบประมาณประสานไปยังจังหวัดฯนั้น ด าเนินการอย่างไรนะครับ            
ท่านใดท่ีสงสัยขอเชิญครับ เชิญครับคุณส าเริง 

นำยส ำเริง ไพฑูรย์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณมากครับท่านประธานฯครับ ที่ผมติติงเมื่อสักครู่  ไม่ใช่ติติง
เพราะว่าช่างท าไม่ถูก ช่างของเราประมาณการไปที่ผมดูแล้วค่อนข้างจะถูกต้อง            
อิงกับราคาพาณิชย์จังหวัดเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเขานึกจะใส่ราคากลางเท่าไรก็ใส่ลงไป 
ยกตัวอย่างเช่น ไม้แบบ หรือทราย ทรายก็อิงราคาพาณิชย์ครับ แต่พอไปถึง
คณะกรรมการราคากลางของจังหวัดฯ เขาเอาราคาท้องถิ่น อย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับ 
ซึ่งผมมาอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ที่มานั่งในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ               
ผมก็ต้องปกป้องเจ้าหน้าที่ของเราด้วย ไม่ใช่ว่าเทศบาลฯท าอะไรไปผิดแต่โยธาท า
ถูกต้องท าถูกหมด เพราะต าราเล่มเดียวกันกฎหมายเล่มเดียวกันครับ ของโยธา
ไม่ใช่กฎหมายประเทศอ่ืน กฎหมายประเทศไทย เล่มเดียวกันหมดครับ แต่ถ้าราคา
กลางอาจจะถือคนละตัวกัน แต่ราคาตัวนี้กับราคาพาณิชย์ก็ต้องเป็นตัวเดียวกัน
ครับ ที่ผมสงสัยก็ตรงส่วนนี้ครับ ว่าท้องถิ่นเราก็ต้องให้ความส าคัญกับพวกเราบ้าง 
เพราะเราก็ผ่านการเลือกตั้งมาจากชาวบ้าน เพราะฉะนั้นในส่วนที่ผ่านสภาไปแล้ว                                      
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เราก็อยากให้มีการก่อสร้างเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของชาวบ้านในส่วนรวม                   
ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับที่จะซักถามข้อสงสัย ขอเชิญนัฐพงษ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมเปิดมาหน้า ๑.๒ นะครับท่านประธานฯ งบลงทุนทั้งหมด 
๔๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท ถ้าดูรายละเอียดตามเอกสาร ท าถนนตลาดล่าง ถนนตลาด
ใหม่ ถนนบ้านดอน ถนนราษฎร์บ ารุง ประมาณ ๔ เส้นครับ งบลงทุนตัวนี้ท่าน
เลือกท าแต่ถนน ท่อระบายน้ า ความเดือดร้อนซ้ าซากต่าง ๆ ไม่ว่าเพ่ือนสมาชิกฯได้
ขอทางผู้บริหารไปว่าพ้ืนที่ที่เขาเดือดร้อน ขอวางท่อระบายน้ า ท่านไม่หยิบยกเข้า
มาเลย ผมถามหน่อยว่าท าไมท่านถึงเลือกแต่การท าถนนอย่างเดียว และเป็นวิธี 
Hot In-Place Recycling ความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ใช่ถนนครับ ท่านเป็น
ผู้บริหารท่านต้องรู้ครับ ถนนที่ท่านท าทั้ง ๔ เส้นมีผู้ร้องเรียนกี่ท่านครับที่ขอให้ท า 
หนังสือความเดือดร้อนชาวบ้านอย่างแท้จริง เพราะผมก็ใช้ถนนเส้นนี้อยู่ประจ า                 
ไปมาสะดวก มีปัญหาคือรถติดอย่างเดียว หลุมยังไม่มีเลย ที่ เข้ามา ๔ เส้นนี้                  
ท่อระบายน้ าขอพาดพิงหน่อย ที่ท่านจรวย คงท่าเรือพูด ซอยป้าพิณน้ าท่วมซ้ าซาก
ไม่หยิบเข้ามา อีกหลาย ๆ ที่ครับ ผมก็ไม่รู้ท าไมชอบท าถนนวิธีนี้จริง ๆ ๙ เส้นจ่าย
ขาดสะสมท าไม่ได้จังหวัดติงมา นี้ท่านมาเข้า ๔ เส้น ท้ายค าสั่งที่แจ้งให้ทราบนี้ ว่า
ใช้งบตัวนี้ท าได้ ท าไมท่านไม่พิจารณาด้านอื่นบ้างครับ ต้องฝากท่านประธานฯไปยัง
ผู้บริหารว่าความเดือดร้อนของเทศบาลฯ ไม่ใช่ถนนในเมืองอย่างเดียว ท่านไปดูพ่ี
น้องชุมชนต่าง ๆ ในเขตรอบนอกสิครับ ชนเกษม ๔๗ คูระบายน้ ายังไม่มีเลย ท่อ
ระบายน้ าไม่มี ไปเขาท่าเพชรหมู่บ้านท่อระบายน้ ายังไม่มี หมู่บ้านมีภายหลัง เขา
ขอท่านมาไม่ใช่ไม่ขอ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ให้รวบรัดสักนิดครับ นี้เป็นการพิจารณางบประมาณ เมื่อเราพิจารณาไป
แล้ว เพื่อนสมาชิกฯทั้งหมดผมก็ซักถามผ่านไปแล้วว่ามีผู้ใดสงสัย จากหน้า ๑ ไปยัง
หน้าสุดท้ายแล้ว ถ้าท่านสมาชิกฯสงสัยก็ให้ซักถามเพียงเบา ๆ นะครับ ไม่ต้องให้
รุนแรงเกินไป ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ ผมก็ก าลังอภิปรายเกี่ยวกับการรับร่างฯ ว่างบ ๔๐ 
กว่าล้านบาท ท่านเลือกท าแต่ถนนอย่างเดียว อย่างอ่ืนไม่ได้ท าเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่า
ความเดือดร้อนอย่างอ่ืนของชาวบ้านท าไมท่านไม่หยิบยกเข้ามาในสภาแห่งนี้               
แล้วชอบท าวิธี Hot In-Place Recycling ผมอยากถามท่านประธานฯว่าที่ท่าน
เลือกท าวิธีนี้ซึ่งไม่เคยเห็น ภาคใต้ยังไม่มีใครท าแน่นอน ไม่ว่าเทศบาล อบจ.            
ทางหลวงไม่มี ท่านถึงกล้าเอาวิธีนี้มาท าครับ ๔ เส้นนี้โดนจังหวัดติงไม่เหมาะสมไป 
๙ เส้น นี้ท่านมาใหม่อีก ผมบอกแล้วถนนยังดีอยู่ ที่จังหวัดฯเค้าติงผมประโยงท่าน
ประธานฯ  เขาเขียนไว้ชัดเจนครับว่าอุบัติเหตุจราจรต่าง ๆ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่
มีครับ  ท่านบอกผมหน่อยครับถนน ๔ เส้นนี้ตรงไหนที่ช ารุด ตรงไหนบ้างครับ  
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เขต ๑ ส.ท. สุวัธชัยรู้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านไหนมีนกกี่ตัวยังรู้เลย ที่ติงว่าไม่
เหมาะสมถนนยังดีอยู่ครับท่านประธานฯ มันไม่เดือดร้อน แล้วใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างนี้ พอจังหวัดฯติงมาก็หาว่าโดนติติงท างานไม่ได้ ท่านท างานวิธีการตั้งราคา
กลางของท่าน เขาดูไม่เหมาะสมเขาก็ติง ท่านจะท าให้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่
แล้ว ผมฝากไว้ด้วยว่าการท าถนนนี้ผมไม่รู้ว่าจะท าได้หรือเปล่า แต่ท่านเป็นผู้น า
ของบ้านเมืองนี้ ท่านต้องดูครับว่าเหมาะสมไหม เดือดร้อนไหม ตอนท่านเป็นนายก 
เป็นรองฯ ท่านก็เห็นอยู่ว่าการท าถนนลักษณะนี้ชาวบ้านชอบไหม ถนนยังดีอยู่ มัน
รวดเร็วครับ ผมฝากท่านประธานฯไว้ด้วยว่า ที่ผมพูดไปไม่มีใครชอบหรอกเรื่อง
ถนน เอาไปพูดนอกสภาฯกันกลาดเกลื่อนหมด ซึ่งยังมีการไปพูดนอกสภาแบบนี้
ครับ ว่าที่ผมไปพูดเรื่องถนนแบบนี้ การที่ท าวิธี Hot In-Place Recycling ซึ่งใน
ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาลนครใหญ่ ๆ ไม่มีที่ใดท าครับ จะเริ่มท าในที่
แรกคือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านไม่ต้องสงสัยเลยท าไมเขาติงท่าน ถ้าท่านเห็น
ว่าถนนยังดี ทุกท่านรู้อยู่ว่ามันคืออะไร พอเขาติงมาก็มาโทษว่า สตง. ติง ท าไม่ได้ 
สตง. เขาไม่กลั่นแกล้งหรอกครับ แต่เราใช้จ่ายดูด้วยว่าเหมาะสมไหม ถนนพังหรือ
ยัง ที่ท าในเขตตลาด สมาชิกบอกเลยว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านเดือดร้อน 
วิธีที่ท่านจะท า Hot In-Place Recycling ถนนหมดอายุ ๗ ปี ซึ่งถนนยังดีอยู่ผมก็
ต้องรวบรัด เพราะเป็นเรื่องถนนหมดเลยครับท่านประธานฯ ทั้ง ๔ เส้น ถ้าผมพูดที
ละเส้น ผมก็ต้องมาอภิปรายทีละเส้น ถูกไหมครับ นี้ผมพูดรวบรัด พูดทั้ง ๔ เส้น 
แต่ผมพูดรวมการท าวิธีแบบนี้ ซึ่งถนนทั้ง ๔ เส้นดูจากสายตาแล้ว ผมไม่จบช่าง ผม
อยากรู้ว่าประธานชุมชนท่านใดหรือชาวบ้านท่านใดเขียนค าร้องมาขอทางผู้บริหาร
ให้ท าถนนเส้นนี้ครับ แล้วมีการไปพูดว่าผมอภิปรายไม่เอาถนน ขัดขวางความเจริญ
เขาท าถนน ไปกันไกล โดยที่ไม่รู้ว่าถนนยังดีอยู่ งบประมาณที่ชาวบ้านเดือดร้อน
เรื่องอ่ืน ๆ ยังมีอีกมาก ที่ต้องท า และฝากท่านประธานฯด้วยครับว่าร่างฯทั้งหมด
วันนี้ถนนหมดเลย และวิธีเดียวหมด และเป็นวิธีที่เขาติงมาด้วย ติงที่ว่าไม่เหมาะสม 
คือสภาพถนนยังดี แต่ท่านยังจะท าก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญท่านนายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ จากที่ท่านสมาชิกฯ
เป็นห่วงกับการใช้งบประมาณ ท่านอ่านหรือยังครับ สตง. ติงมาไม่ใช่ติงว่าไม่ให้
พัฒนา สตง. ติงมาไม่ให้ใช้เงินสะสมนะครับ เป็นกฎระเบียบใหม่ของ สตง. ท่านก็
ว่ากันไปนะครับ ที่ผมใช้งบประมาณตรงนี้เพราะเป็นการพัฒนา ผมไม่ใช่รอให้คน
ตาย เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วให้มีคนตายก่อนค่อยมาพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็น
ผู้บริหาร ผมมองถึงความก้าวหน้า การใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง การท างาน ผมเป็นนัก
บริหารรุ่นใหม่ ผมต้องท าของใหม่ ไม่ใช่ท าจนกระทั่งว่าเครื่องมือไม่ใช้แล้ว เราถึง
มาใช้ตามเขา สิ่งที่ผู้น าจะท าอะไรต้องคิด ๑. น าเขาไม่ใช่ตามเขา ๒. ทุกสิ่งทุกอย่าง
ท่านพูดท่านศึกษาหรือยัง ว่าผมพัฒนามา ๓ ปี มีอะไรบ้าง ความเดือดร้อนผมต้อง
เรียงหนึ่งสองสาม เรื่องท่อที่คุณพูดซอย ๔๗ ว่าไม่ท า ท่านไปศึกษาหรือยัง ว่าที่นั้น



๑๙ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

เป็นของเอกชนหรือไม่ ใครขอได้ พูดแต่ลอย ๆ นึกอะไรออกมาก็พูด แล้วซอย
ป้าพิน ผมบอกตรง ๆ ถาม ส.ท. ขออนุญาตครับ ขอถาม ส.ท. จรวย ผมบอกตั้ง
เป็นปีหรือยังให้พวกท่านเอาเข้ามา ไม่เข้านะครับ ตอนนี้จริง ๆ ใช้เงินสะสม             
ผมบอก ส.ท. จรวยแล้วบอกว่าผมจะใช้เงินสะสมถนนป้าพิณ เพราะจังหวะเหมาะ
ที่สุด ท่านศึกษาบ้างสิครับว่าการใช้เงินสะสมต้องใช้ด้วยโครงการอะไร เงินเพ่ิมใช้
โครงการอะไร ท่านศึกษาบ้างสิครับว่าผมท าอะไรก่อนอะไรหลัง ๓ ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดผมได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือยัง ผมแก้ไขตลอด
เพียงแต่เรียงหนึ่งสองสาม วิธีการใช้งบประมาณผมมีขั้นมีตอน ไม่ใช่คิดว่าจะหยิบ
ตรงไหนก็ได้ ผมเห็นว่าเป็นความเดือดร้อน ผมหยิบมาใช้เงินสะสม สตง. ไม่ได้ติงว่า
ไม่สมควรท า แต่ สตง. ติงผมไม่สมควรใข้เงินสะสม ให้มาใช้งบเพ่ิมหรืองบประมาณ 
อ่านวรรคสุดท้ายเถอะครับ ไม่ใช่มองปุ๊บ ศึกษาให้ชัดเจนนะครับ ผมบอกตรง ๆ    
ว่าทุกอย่างที่สมาชิกฯได้ติได้ติงผม ผมน าไปปฏิบัติ ในฐานะผมเป็นผู้บริหาร ผมต้อง
เรียงล าดับก่อนหน้าหลังนะครับ ไม่ใช่ว่าคอยให้ชุมชนมาบอก ผมพิจารณาบางส่วน 
ชุมชนก็ได้ท าแผนชุมชนขึ้นมา ผมหยิบแผนชุมชนขึ้นมาท าตลอดทั้งปี แต่บางส่วน
สิ่งที่ผมต้องการพัฒนาบ้านเมือง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้องเป็นหนึ่ง ผมต้อง
พัฒนาความก้าวหน้า ไม่ใช่ต้องคอยตาม ผมต้องน าทุกอย่างที่ต้องท า มีอีกหลายตัว
ที่ผมต้องขอให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกฯต้องผ่านงบประมาณฯให้ ส่วนการ
บริหาร ท่านสมาชิกฯครับ ให้ผมบริหารเถิด ผมเที่ยวที่แล้วพูดแล้ว ท่านอย่ามา
บริหารแทนผม ท่านดูสิครับ พิจารณางบประมาณว่าผมใช้เงินงบประมาณ
สุรุ่ยสุร่ายไหม สมควรกับประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ ไม่ใช่เที่ยวบอกว่าตรงนี้ยัง
ไม่เดือดร้อน ตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นหลุมเป็นบ่อ อันนี้เป็นหน้าที่ผมพิจารณา ถ้าผมท าไม่
ถูก สตง. เล่นงานผมเอง ไม่ใช่พวกท่าน ท่านพิจารณางบประมาณให้ผมสิครับ              
ผมจะท าไปตามงบประมาณที่ท่านพิจารณานะครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ครับ ท่านนายกฯชี้แจงพอจะเข้าใจแล้วนะครับ วันนี้ เรา
เพียงแต่พิจารณางบประมาณเพียงอย่างเดียว เราอย่าอภิปรายให้ผิดไปจากตรงนี้
นะครับ ผมอยากรักษาภาพพจน์ของการประชุมนี้ ไว้ ให้ เหมาะสมนะครับ          
อย่าอภิปรายแล้วเลยครับ ไม่ให้แล้วครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯ ผมใช้สิทธิ์ของผมครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ใช้สิทธิ์แต่อย่าพูดนะครับ เพราะวันนี้ เราก าลังพิจารณางบประมาณ              
เอาแต่เรื่องพิจารณางบประมาณนี้ อย่าให้เป็นการอภิปรายนะครับ เพราะเราจะผิด
จะถูก การพิจารณางบประมาณนี้มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ราชการ ฝ่ายผู้บริหารเป็น
ผู้รับผิดชอบ เราเพียงแต่ตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จะใช้ตรงไหนเป็น
หน้าที่ของฝ่ายผู้บริหาร ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานฯครับ ผมใช้สิทธิ์ของผมนะครับ ผมก าลังอภิปราย
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ มันเกี่ยวข้องกันหมดครับท่านประธานฯ ผมก็ขอพูดกับ
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ท่านประธานฯว่า สมาชิกฯไม่สามารถหยิบมาได้หรอก เหมือนที่ท่านพูด ให้
สมาชิกฯหยิบเข้ามา ซอยป้าพิน หยิบได้ไงครับ พวกเราเพียงแต่พิจารณาว่า
เหมาะสมหรือเปล่า สมาชิกฯไม่มีอ านาจที่จะหยิบท่อเส้นใดเข้าสู่สภาฯได้                    
ต้องเป็นผู้บริหาร 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ค าว่าสมาชิกฯท่านใดไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเอาท่อเส้นใดเข้าสู่สภานี้ไม่ได้ครับ 
เพราะว่าท่านนายกฯก็ได้เปิดโอกาสแล้วครับสมาชิกทุกท่าน ท าโครงการมา
ประชาชนเดือดร้อนตรงไหน ต้องการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้ชาวบ้านตรงส่วน
ไหน นายกฯก็เปิดโอกาสให้แล้ว แต่ที่ท่านว่าสมาชิกฯไม่สามารถเอาโครงการเข้า
สภานี้ขอถอนครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานฯครับ หน้าที่ของสภาฯคือพิจารณางบประมาณ น าเสนอหรือ
บอกกล่าวต่าง ๆ ได้ แต่ไม่สามารถหยิบยกเข้ามาได้ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ค าที่ว่าสมาชิกฯไม่สามารถที่จะเอาโครงการอะไรมาเสนอต่อนายกฯหรือ
สภาฯแห่งนี้ ตรงนี้ขอให้ถอนก่อนครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอถอนครับท่านประธานฯ คือสมาชิกฯไม่สามารถหยิบโครงการใด
โครงการหนึ่ งเข้าสู่สภาได้  สมาชิกฯมีอ านาจเพียงพิจารณาโครงการต่าง ๆ                   
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ผมให้ผู้บริหารท าอย่างเต็มที่แน่นอนครับ ไม่มีขัดขวาง เรื่อง
อะไรที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน เรื่องไหนที่เขาติงมาเราพูดคุย ไม่มีใครคิดขัดขวาง
ความเจริญของบ้านเมืองนี้หรอกครับ ไม่ใช่ว่าดีแต่พูด ชาวบ้านเขามีสิทธิ์มาพูด เขา
ให้ผมมาพูดแทน เขาเลือกผมมา ผมท าตามหน้าที่ของผม ฝากมาบอกว่าท าแต่ถนน 
ของชาวบ้านเดือดร้อนไม่ท า เขาอยู่ข้างนอกเขามีสิทธิ์เรียกร้องครับ ในการจัดท า
งบประมาณต่าง ๆ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็เข้าใจนะครับ ทุกท่านก็มีประชาชนสนับสนุนให้เรามาด าเนินการตรง
นี้ แต่ผมว่าท่านอภิปรายให้เหมาะสม และอย่าให้ยืดเยื้อจนเกินไป เพราะเป็นการ
พิจารณางบประมาณ เชิญต่อครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 นี้ก็ไม่ยืดเยื้อครับท่านประธานฯ งบประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท ที่ถามว่า
ท าแต่ถนน ท่อระบายน้ าไม่ได้ท า ปัญหาต่าง ๆ ท่านบอกว่าท่านขอให้ท่านท า ไม่มี
ใครขัดขวางตลอดเวลาที่ท่านบริหารงานครับ ท่านเป็นผู้บริหารเต็มตัวอยู่แล้วครับ 
สมาชิกฯท่านใดไม่มีใครขัดขวางท่านได้หรอกครับ แต่สมาชิกสภาฯเลือกมาเพ่ือ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของผู้บริหารว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าดูว่ามากเกินไป
น้อยเกินไปก็ติติงพูดกันในสภาฯแห่งนี้ ไม่ได้มาจับผิด นี้พอว่าพูด ผมให้ท่านบริหาร
เต็มที่ครับ ท่านท าเลยครับ อะไรที่ดีผมก็เคยพูด อะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็ทักท้วงใน
สภาฯ ท่านบริหารงานมา ไม่ว่าจะโดนใครตรวจสอบอะไรต่าง ๆ ก็ต้องเป็นเรื่อง
ของท่าน ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมาชิกฯ แต่สมาชิกฯมีอ านาจตรวจสอบท่านในสภาฯ
แห่งนี้ ไม่ใช่เอาไปพูดข้างนอกครับ ผมมีอะไรผมก็มาพูดในสภาแห่งนี้ครับท่าน
ประธานฯ ไม่ได้พูดข้างนอก ยังไงก็ฝากด้วยครับท่านประธานฯว่าเรื่องราวต่าง ๆ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ทุ ก เรื่ อ ง  ปั ญ ห า ซ้ า ซ า ก ที่ ท่ า น แ ถ ล ง ไว้  ร ถ ติ ด ท่ า น ยั ง ไม่ ท า อ ะ ไ ร                                 
ผมก็พูดเป็นความเดือดร้อนชาวบ้าน งบ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทผมก็อยากเห็น
กระจายส่วนอื่นบ้าง  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญคุณณรงค์ครับ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ ท่านประธานฯช่วยควบคุม         
ผู้อภิปรายด้วยครับ อย่าอภิปรายนอกเรื่องและอย่าให้ยาวจนเกินไปครับ             
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็ตักเตือนไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ควบคุม แต่ว่าเพ่ือนฯมีข้อข้องใจสงสัย
ในงบประมาณอยู่บางอย่างนะครับ เราก็เปิดให้ซักถามได้นะครับ แต่สอบถาม
พอสมควรครับ ขอเชิญต่อครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมก็อยากถามนะครับ ผมก็ไม่เคยเห็นวิธีท าถนนแบบ Hot In-Place 
Recycling วิธีแบบนี้ท าแล้วจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้หรือเปล่า หรือเป็น
เครื่องจักรสมัยใหม่สมัยไหนผมก็ยังไม่ทราบครับ ต้องสอบถามผู้บริหารครับว่า
เครื่องจักรชนิดนี้ เอามาใช้งานได้ระดับไหน แบบไหน รองรับน้ าหนักได้ไหม                  
ที่ท่านได้น าเข้าสู่สภาแห่งนี้นะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็พอประมาณ แล้วนะครับ  ผมก็อะลุ่ มอล่ วยพอสมควรแล้วครับ                  
คุณนัฐพงษ์ครับ ขอให้พอนะครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมอยากถามเรื่องวิธี Hot In-Place Recycling ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เรื่องนี้เมื่อครั้งที่แล้วก็มีนายช่างตอบมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าท่านสนใจ
สักนิดหนึ่งครับ ในวาระการประชุมก็ถามไปครั้งหนึ่งแล้ว ผอ. ส านักการช่างมาตอบ
ไปแล้วยังจ าได้อยู่นะครับ ก็ให้พออะลุ่มอล่วยกันไปได้นะครับ การพิจารณา
งบประมาณไม่ใช่การอภิปราย แต่เมื่ออภิปรายไปแล้วก็พออะลุ่มอล่วยกันได้              
เราได้พิจารณากันไปแล้วครับ ไม่ว่ารายละเอียด ประมาณการค่าใช้จ่ายอะไร
ทั้งหมดนี้แล้วนะครับ ผมก็ถามนะครับสุดท้ายมีใครจะซักถามต่อบ้าง ก็ไม่มีครับ                         
ถ้าไม่มีผมก็จะต้องขอความเห็นชอบนะครับ ถ้าใครเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระที่ ๑ ครับ ขอให้ท่านยกมือ
ด้วยครับ 

  ขออนุญาตพัก ๕ นาทีนะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ตามหลักการและเหตุผล
ที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ได้อภิปราย
ซักถาม ในรายละเอียด ซึ่งมีฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบ
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ข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาล และได้มีการพิจารณาครบทุกแผนงาน ครบถ้วน
แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใด      
ขออภิปรายผมก็จะขอมติต่อสภาเทศบาลว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปี งบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๕๗ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักกำรเป็นเอกฉันท์  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์ไปแล้ว ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯได้เสนอว่าจะก าหนดให้มีการแปรญัตติ 
ภายในกี่วัน ขอเชิญสมาชิกฯได้เสนอครับ ขอเชิญคุณสุวัธชัยครับ 

นำสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิก      
สภาเทศบาล  ผมขอเสนอก าหนดระยะเวลาการเสนอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่วันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๐๐ น.  โดยก าหนด
วันยื่นค าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่      
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอระยะเวลาการเสนอ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
ตั้งแต่วันที่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  
เวลา ๑๒.๐๐ น.  โดยก าหนดวันยื่นค าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี   และให้ ใช้ กรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลฯ                 
ตามประกาศ สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ 
ประจ าสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง  
 ๒. นายแฟง สุวรรณบุตร 
 ๓. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา  
 ๔. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย  
ขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรองถูกต้อง) มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน         
ขอเชิญครับ (ไม่มี) ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแปรญัตติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่วันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๒.๐๐ น.  
โดยก าหนดวันยื่นค าขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.     



๒๓ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 
     (ลงชื่อ)   สุริยะ แช่มศรีรัตน์  ผู้จดบันทึกการประชุม 

            (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
            เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 

ถึงวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร                          
สุราษฎร์ธานี ขอเชิญคุณรักพงษ์ แซ่ตั้ง ตัวแทนกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ได้
ชี้แจง รายละเอียดการเสนอค าขอแปรญัตติครั้งนี้ด้วย ขอเชิญครับ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผมรักพงษ์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ในตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ         
ขอประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – 
๑๒.๐๐ น. หลังจากนั้นก็จะได้สรุปผลส่งให้ประธานสภาฯเพ่ือพิจารณาวาระ ๒ 
และวาระ ๓ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติขอเชิญตามวันที่เพ่ือนสมาชิกฯก าหนดได้
แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง 
ในวาระ ๒ และวาระ ๓  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอแปรญัตติงบประมำณรำยจ่ำย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยำยน 
๒๕๕๗ เวลำ ๑๔.๐๐ น. ถึงวันที่  ๒๔ กันยำยน ๒๕๕๗  เวลำ ๑๒.๐๐ น.           
โดยก ำหนดวันยื่นค ำขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๑๔.๐๐ น. 
ถึงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๕๗  เวลำ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนคร               
สุรำษฎร์ธำนี และก ำหนดนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติฯ ในวันที่ 
๒๔ กันยำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนคร          
สุรำษฎร์ธำนี 

  ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมบ้างไหม หากไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้      
และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ เวลา 1๑.๔0 น. 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น.  



๒๔ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๕ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
  
 
(ลงชื่อ)   สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ    
       (นายสุเมธ ประเสริฐสิรพิงศ์)  
 
 
(ลงชื่อ)  นพดล ประเสริฐ     กรรมการ  
         (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
 
(ลงชื่อ)  สากล เพชรมีศรี     กรรมการ  
         (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
(ลงชื่อ)   
 ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ     
            (นายไพโรจน์ อภินิเวศ)                                               
 
             
            
(ลงชื่อ)   มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
        (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว)     

               
 
 
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑/๑  ประจ าปี ๒๕๕๗  ได้มีมติรับรองแล้ว             
ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที๔่ ครั้งที่ ๑  เมือ่วันที่ ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
   ( ลงชื่อ) นายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                      (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 
 
                
 

              พิระพงศ ์ตรวจ 
           จิราภรณ์ ทาน 

             สุภาภรณ์ พิมพ์ 



๒๕ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี สมัยวิสามญั  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๒ กันยายน   ๒๕๕๗                               
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 


